

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
về “Xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới”

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng Chương trình hành động về “Xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới” với các nội dung sau:

Phần thứ nhất

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020**

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX về “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020” đã đạt được những kết quả nhất định như: Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch đúng hướng và ngày càng phát triển; sản xuất nông nghiệp chuyển dần theo hướng nâng cao hiệu quả và gắn với nhu cầu thị trường; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện đáng kể; giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được duy trì và nâng cao; môi trường sinh thái nông thôn được quan tâm bảo vệ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc và đổi mới. Tính đến năm 2020, toàn huyện có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 76,9% trên tổng số xã; số tiêu chí đạt bình quân/xã là 17,85 tăng 4,55 tiêu chí so với năm 2015, không có xã đạt dưới 5 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người/năm là 45,3 triệu đồng, tăng 17,8 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo là 3,77%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 93,02%, tăng 23,05% so với năm 2015; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch là 64,2%. Qua rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới đạt 5/9 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch); tiêu chí số 3 (Thủy lợi); tiêu chí số 4 (Điện); tiêu chí số 8 (An ninh, trật tự xã hội); tiêu chí số 9 (Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới), đạt tỷ lệ 55,5%. Còn lại 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 (Giao thông), tiêu chí số 5 (Y tế - Văn hóa - Giáo dục), tiêu chí số 6 (Sản xuất), tiêu chí số 7 (Môi trường).

II. HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chủ yếu như: Một số xã chưa chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng lộ trình, kế hoạch, mục tiêu và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình có hiệu quả cao; kết quả thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng theo yêu cầu đề ra; mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều, thiếu bền vững; quy mô sản xuất và phương thức làm ăn của các hộ dân còn nhỏ lẻ, manh mún; chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân; một số địa phương chưa tổ chức tốt thu gom rác thải, làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường nông thôn và sức khỏe của người dân; một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới tuy đạt chuẩn nhưng ở mức thấp, chưa thật sự bền vững.

2. Nguyên nhân

Những hạn chế, tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do một số nguyên nhân sau: Một số cấp uỷ, chính quyền địa phương và một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa và nội dung Chương trình; chưa chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên; sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành của huyện với Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ; công tác vận động, tuyên truyền về bảo vệ môi trường ở nông thôn còn hạn chế, ý thức của người dân thực hiện bảo vệ môi trường chưa cao; công tác vận động, huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới còn lúng túng; sự tham gia của các doanh nghiệp và nhân dân vào công tác xây dựng nông thôn mới chưa nhiều.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

I. MỤC TIÊU

Xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội một cách phù hợp; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ du lịch; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

II. CHỈ TIÊU

- Năm 2021 có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Năm 2023 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới để phấn đấu đưa huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, cụ thể:

+ Hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện được cấp thẩm quyền phê duyệt.

+ Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện bảo đảm kết nối đến các xã và 100% km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch.

+ Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch.

+ Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống.

+ Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện đạt chuẩn theo quy định; có trên 60% số trường trung học phổ thông đạt chuẩn.

+ Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện. Đến năm 2025: Xây dựng và phát triển vùng sản xuất theo chuỗi giá trị ít nhất 2 loại cây trồng chủ lực; có từ 6 đến 10 ha trồng rau an toàn và hình thành chuỗi tiêu thụ; diện tích cây trồng được chứng nhận VietGap trên 50 ha; tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 48% trong tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp; tổng giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 127 triệu đồng/1ha; 100% diện tích rừng phòng hộ được quản lý, bảo vệ tốt, tỷ lệ độ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 55%.

+ Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn; cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (*công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm*) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

+ Bảo đảm an toàn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

+ Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện và Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định.

- Đến năm 2025: Trên địa bàn huyện có 02 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới

Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các xã bám sát các yêu cầu tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và tiêu chí huyện nông thôn mới để triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của huyện. Tăng cường hơn nữa vai trò của người đứng đầu các cấp trong việc thực hiện Chương

trình xây dựng nông thôn mới. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới do cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách một cách bền vững.

2. Tiếp tục quán triệt các chủ trương và nâng cao nhận thức trong xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng nông thôn mới, nhất là các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng nông thôn mới; thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Huyện Tây Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

3. Huy động nguồn lực và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Tăng cường huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh và tiếp tục vận động doanh nghiệp, Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới; thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư hướng đến đạt các tiêu chí nông thôn mới; tăng cường kêu gọi xã hội hóa nguồn lực đầu tư đối với các công trình, dự án có tính chất phục vụ cộng đồng; tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Năm 2021, tiếp tục đầu tư xây dựng xã Bình Thành và xã Bình Tân đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời đầu tư xây dựng xã Vĩnh An đạt thêm từ 4 - 5 tiêu chí. Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư thực hiện đạt các tiêu chí còn lại đưa xã Vĩnh An đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 và hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Rà soát, đánh giá toàn diện các tiêu chí huyện nông thôn mới từ đó đề ra các giải pháp để đầu tư xây dựng đạt các tiêu chí của huyện nông thôn mới vào năm 2023, cụ thể như sau:

3.1. Về tiêu chí quy hoạch

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện để đảm bảo đạt theo yêu cầu của tiêu chí quy hoạch huyện nông thôn mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ

đạo triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch vùng huyện để từng bước đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của huyện nông thôn mới.

3.2. Về tiêu chí giao thông

- Tập trung xây dựng nâng cấp, mở rộng các tuyến đường do huyện quản lý đạt chuẩn theo quy hoạch, đảm bảo 100% km đường huyện được nhựa hoá hoặc bê tông xi măng để ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và kết nối tới trung tâm hành chính các xã trên địa bàn huyện;

- Nâng cấp bến xe khách tại trung tâm huyện tối thiểu đạt loại 4; hình thành tuyến vận tải khách công cộng theo quy hoạch đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách, vận chuyển hàng hoá, đảm bảo an toàn giao thông.

3.3. Về tiêu chí thủy lợi

- Xây dựng hệ thống thủy lợi liên xã phù hợp với quy hoạch thủy lợi, đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã đã được phê duyệt và tổ chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi liên xã hoạt động hiệu quả bền vững. Tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành các hệ thống thủy lợi hiện có như: Kênh mương Văn Phong, kênh mương Lộc Đồng - Kiên Giang, kênh tưới Thượng Sơn, kênh mương Đồng Đồn (xã Bình Tân) và hệ thống kênh mương nội đồng liên xã.

- Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm đến năm 2025, tỷ lệ diện tích gieo trồng cây hàng năm được tưới trên 95%; trong đó, tưới bằng công trình thủy lợi kiên cố đạt tỷ lệ 75%.

- Ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo hướng tự động hóa cho cây trồng. Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

3.4. Về tiêu chí điện

Phối hợp với ngành Điện để đầu tư xây dựng nâng cấp các công trình, hệ thống điện trung thế liên xã trên địa bàn huyện theo quy hoạch, đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, đạt chuẩn theo quy định; cung cấp điện an toàn, đảm bảo cho nhu cầu sử dụng điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

3.5. Về tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục

- Phối hợp với Sở Y tế tỉnh đầu tư xây dựng và giữ vững Trung tâm Y tế huyện đạt hạng 3. Tăng cường chỉ đạo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh ở người và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đảm bảo yêu cầu đề ra.

- Tập trung xây dựng Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện đạt chuẩn theo quy định; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá - thể thao kết nối với các xã có hiệu quả.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đầu tư xây dựng các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo đến năm 2023 toàn huyện có từ 60% trở lên số trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.6. Về tiêu chí sản xuất

- Đẩy mạnh tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng toàn diện gắn với phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, đưa vào sản xuất các loại cây trồng có chất lượng, giá trị kinh tế cao nhằm để nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác. Duy trì và mở rộng vùng sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGap, phát triển rau hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ trong và ngoài huyện.

- Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện như: Lúa chất lượng cao, ngô ngọt ở các xã Bình Hòa, Tây Bình, Tây Vinh, Tây An; vùng chuyên sản xuất lạc ở xã Bình Thuận, Bình Tân, Tây Giang, Bình Thành; vùng sản xuất cây có múi tập trung các xã Tây Xuân, Tây Phú, Bình Thành, Bình Tường, Tây Giang... Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Trong đó, chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

- Chỉ đạo các ngành và địa phương cùng các chủ thể tham gia xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

- Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, trang trại tập trung gắn với bảo vệ môi trường; hình thành các vùng chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, góp phần nâng cao tỷ trọng của ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch của tỉnh. Khai thác và sử dụng có hiệu quả mặt nước hiện có để phát triển nuôi trồng thủy sản.

- Tập trung phát triển lâm nghiệp toàn diện từ quản lý, bảo vệ, trồng mới, làm giàu rừng đến khai thác, chế biến lâm sản; kết hợp phát triển lâm nghiệp với ngành nghề nông thôn; triển khai các chính sách hỗ trợ trồng lâm sản phụ dưới tán rừng. Tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp. Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả rừng trồng bằng các biện pháp thâm canh. Xây dựng và nhân rộng mô hình trồng rừng kinh doanh gỗ lớn và trồng rừng đạt tiêu chuẩn “FSC” để nâng cao giá trị rừng trồng.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế hợp tác, triển khai xây dựng Hợp tác xã tiên tiến, kiểu mẫu; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua việc liên kết sản xuất theo 06 nhà: Nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng và nhà báo. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp ở địa phương để góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

3.7. Về tiêu chí môi trường

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt chuẩn, tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 bãi chôn lấp chất thải rắn của huyện tại thôn Phú An, xã Tây Xuân và đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp chất thải rắn ở phía Bắc huyện.

- Quy hoạch và xây dựng nghĩa trang nhân dân tập trung trên địa bàn huyện theo quy hoạch chung. Tổ chức thu gom rác thải ở 15/15 xã, thị trấn đưa về bãi chôn lấp chất thải rắn của huyện xử lý theo đúng quy trình.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Tiếp tục đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung trên địa bàn huyện.

3.8. Về tiêu chí an ninh, trật tự xã hội

- Tăng cường các giải pháp để giữ vững, đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới; trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để nâng cao cảnh giác, nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhân dân.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để xảy ra việc khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật. Tập trung đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và công tác điều tra, xử lý tội phạm.

- Thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; làm tốt công tác vận động quần chúng, huy động và phát huy ngày càng tốt hơn sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ sở trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3.9. Về tiêu chí chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã theo quy định; nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã và Ban Phát triển xây dựng nông thôn mới các thôn.

- Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay, nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

4. Giải pháp về vốn

Tăng cường huy động nguồn vốn từ người dân và các doanh nghiệp để thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo mục tiêu đề ra. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh, lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án khác và nguồn lực của địa phương để triển khai thực hiện đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2023.

Phần thứ ba TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa thành kế hoạch 5 năm và hằng năm để triển khai thực hiện Chương trình hành động này.

2. Các tổ chức cơ sở đảng, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện triển khai quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động này đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực vận động hội, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu; đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện.

3. Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động này. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Huyện ủy,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các ban của Huyện ủy,
- Các phòng, ban, ngành huyện,
- Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.



Lê Bình Thanh